

# วัตถุประสงค์

## แผนดำเนินการ

แผนงาน โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูลและ

การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษาวิจัย

เพื่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง

กิจกรรม การจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคและระบบบัญชีประชาชาติ

### 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่หลักประการหนึ่ง คือการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยภารกิจที่สำคัญของสายงานเศรษฐกิจมหภาคและบัญชีประชาชาติ คือ การจัดทำข้อมูลบัญชีประชาชาติรายปีและรายไตรมาส พร้อมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ ต่อรัฐบาล

จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2551 เป็นผลมาจากการใช้จ่ายและการก่อหนี้ที่เกินตัวของประเทศสหรัฐอเมริกา จนส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขยายวงกว้างไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกและเกิดภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโดยผ่านการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางหลักที่สำคัญ คือ 1) การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2) การอัดฉีดสภาพคล่องให้แก่สถาบันการเงินที่มีปัญหาผ่านระบบกลไกของธนาคารกลาง และ 3) การดำเนินมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการทางด้านการคลัง ผ่านกลไกการใช้จ่ายของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้จ่ายของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ

116,700 ล้านบาท และ 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ขับเคลื่อนภายใต้ “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” วงเงินงบประมาณ 1.43 ล้านล้านบาท (โดยแบ่งแผนการระดมทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก รัฐบาล รับการการลงทุนเอง 1,110.2 พันล้านบาท และกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจรับการการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งสิ้น 321.2 พันล้านบาท) ทั้งนี้ จากมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แผนการใช้จ่ายดังกล่าวของรัฐบาล ส่งผลให้ รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยในเบื้องต้นได้ออกเป็น พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในปี 2552 – 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 ล้านบาท ซึ่งจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการดำเนินนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.6 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 42.4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2553 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 60.0 ในปี 2556 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านปัจจัย โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และการสาธารณสุขได้อีกด้วย

ดังนั้น การสัมมนาเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบัญชีประชาชาติ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี ความจำเป็น เพื่อนำเสนอข้อมูล และบทวิเคราะห์ในประเด็นด้านการคลัง หนี้สาธารณะ ภาระหนี้ในอนาคตรวมถึง แนวทางการบริหารจัดการสู่สาธารณะ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นมุมมองทางด้านวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลและ การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์ รวดเร็วและทันสมัย ตลอดจน นำมาใช้ในการสนับสนุนการวางแผนกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปด้วย

## 2. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นทางการคลัง หนี้สาธารณะ และภาระหนี้ในอนาคตของไทย เพื่อการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจมหภาค รายงานการศึกษา และการพัฒนาผลงาน ด้านระบบบัญชีประชาชาติ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนเศรษฐกิจ

3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานด้านการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจและการจัดทำข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลของประเทศให้มีความรวดเร็วถูกต้อง ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น
4. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลทั้งระดับจุลภาค และระดับมหภาคในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น